
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒  คร้ังที่ ๑ ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕   

ในวันพุธที่  ๑  มิถุนำยน พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง 

 

ผู้เข้าประชุม  
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภา อบต. สาย    เนียมสันเทียะ   

๒ นายนิจ หงษ์ส าโรง รองประธานสภา อบต. นิจ       หงษ์ส าโรง  

๓ นายมงคล แมงกลาง เลขานุการสภา อบต. มงคล   แมงกลาง  

๔ นายจ าเนียร ดีพังเทียม สมาชิก อบต.  หมู่ที่  2 จ าเนียร  ดีพังเทียม  

๕ นายอนุรักษ์ บัวแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่  3 อนุรักษ์  บัวแก้ว  

๖ นางสาวภูรดา เงสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  4 ภูรดา    เงสันเทียะ   

๗ นายระพิน เมืองสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  5 ระพิน  เมืองสันเทียะ   

๘ นายนคร ทนบุรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6 นคร    ทนบุรี   

๙ นายสมทรง ชอบใจ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 สมทรง  ชอบใจ   

๑๐ นายพรชัย โกรกส าโรง สมาชิก อบต.  หมู่ที่  9 พรชัย   โกรกส าโรง   

๑๑ นายมานพ ของสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  10 มานพ  ของสันเทียะ   

๑๒ นางสมโภช เกตุส าโรง สมาชิก อบต.  หมู่ที่  11 สมโภช  เกตุส าโรง   

๑๓ นายเจษฎา พูนน้อย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 12 เจษฎา  พูนน้อย   

๑๔ นายรัก เพ็ชรสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 13 รัก   เพ็ชรสันเทียะ   

๑๕ นายปั่น เก็บส าโรง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 14 ปั่น    เก็บส าโรง   

๑๖ นายอรรถพล อัศววารี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 15 อรรถพล  อัศววารี   

17 นายสมศักดิ์ กวนส าโรง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 สมศักดิ์   กวนส าโรง  

๑8 นายสมัย ขันสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 สมัย   ขันสันเทียะ   
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุทิน             พูนน้อย นายก อบต. สุทิน  พูนน้อย   

2 นางบูชิตา พูนน้อย รองนายก อบต. บูชิตา  พูนน้อย   

3 นายพันธ์ กันสันเทียะ รองนายก อบต. พันธ์  กันสันเทียะ   

4 นางทองดี พรโคกสูง เลขานุการนายก อบต. ทองดี   พรโคกสูง   

5 นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ รองปลัด อบต. รณฤทธิ์  หิงสันเทียะ  

6 น.ส.ณัชชา เฉลิมกิตติกุล หัวหน้าส านักปลัด ณัชชา  เฉลิมกิตติกุล  

7 นายสุรชัย   สุกรินทร์ 
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
ผอ.กองการศึกษาฯ สุรชัย   สุกรินทร ์  

8 น.ส.จิรันดร วิกสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายฯ จิรันดร   วิกสูงเนิน  
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
ประธานสภาฯ 
 

นายมงคล  แมงกลาง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันนี้  
เลขานุการสภาฯ สมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมจ านวน 17 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วม

ประชุม 8 ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิด
ประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  เมื่อวันที่  7  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ที่ประชุม มี ม ติ รั บ ร อ งร าย ง าน ก า รป ระชุ ม   ๑ ๖   เสี ย ง   (งด อ อ ก เสี ย ง  ๑  เสี ย ง  
สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
    -ไม่มี-  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอใหม่ 
 

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  การประชุมสภาฯ ในวันนี้ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติต่างๆ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณา 
ประธานสภาฯ   จ านวน 5 เรื่อง ให้สภาฯได้พิจารณาตามล าดับต่อไป 

  5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
          เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ............... 

 

นายสุทิน พูนน้อย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯ ที่เคารพทุกท่าน วันนี้กระผมได้เสนอ
นายก อบต.  ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย 

พ.ศ. ......... ให้สภาฯได้พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบน าไปใช้ประโยชน์ของต าบลเรา 
ก่อนจะเข้าการพิจารณาในวาระ 1 ,2,3 นั้น ผมพิจารณาแล้วเป็นข้อบัญญัติที่ไม่
เกี่ยวกับการเงิน กระผมขอเสนอต่อที่ประชุมอนุมัติ ให้ พิจารณาสามวาระรวด  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 45 เพ่ือให้ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าโรง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ......... ฉบับนี้น่าจะได้
พิจารณาให้รวดเร็วเพ่ือจะได้น าเสนอให้นายอ าเภอโนนไทย อนุมัติและจะได้
ประกาศใช้ในต าบลของเรา 
 

        



 
-ส าเนา- 

- 4- 
 

 

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ประธานสภาฯ  เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ......... เป็นสามวาระรวดนั้น มีท่านสมาชิกฯท่านใด

จะเสนอความเพ่ิมเติมหรือไม ่
 

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติมและมีมติอนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จ านวน 16 เสียง 
(งดออกเสียง ๑ เสียง สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 

 วาระท่ี 1 รับหลักการ 
 

นายสุทิน  พูนน้อย เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในต าบล ยังไม่มีการ 
นายก อบต. บังคับใช้ระเบียบ ข้อบังคับ กระผมเห็นว่า เรื่องขยะมูลฝอยนั้น เป็นเรื่องที่เราต้อง

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ช่วยเหลือกันในการจัดเก็บ เผา ในที่โล่งแจ้ง  
เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะและเพ่ือความสะอาดของบ้าน เรือน จึงขอเสนอ  
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย  
พ.ศ. ......... ให้สภาฯได้พิจารณารายละเอียดต่อไป 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 

สิบโทสาย  เนียมสันเทียะ ตามท่ีท่านนายกได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
ประธานสภาฯ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ......... ให้สภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ 1 ไปแล้วนั้น  

ที่ประชุมมีท่านสมาชิกจะขออภิปรายทั่วไปก่อนลงมติหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกขออภิปรายทั่วไปและมีมติรับหลักการ จ านวน 16 เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง 
สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

 

 วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
 

สิบโทสาย  เนียมสันเทียะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ประธานสภาฯ และ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง

พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 การพิจารณาในวาระที่ 2 การแปรญัตติ ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ
หรือไม ่

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกฯขอแปรญัตติและมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ......... โดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน 16 เสียง 
(งดออกเสียง ๑ เสียง สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)      

 
 
 



 
-ส าเนา- 

- 5- 
 

    วาระท่ี 3 การลงมติ 
 

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่ น  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2547 และ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระ
    ที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
     ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา 
    เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

 การพิจารณาในวาระที่ 3 ที่ประชุมท่านสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. .........  

 

มติที่ประชุม ไม่มีการอภิปรายและมีมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  
เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. ......... จ านวน 16 เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง  
สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)      

 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2566 – 2570) ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ จ านวน 2 โครงการ   

 

นายสุทิน  พูนน้อย  ตามที่ องค์การบริห ารส่ วนต าบลส าโรง ได้ ประกาศใช้แผน พัฒ นาท้ องถิ่ น  
นายก อบต.    (2566 – 2570) ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ไปแล้วนั้น ในปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ได้จัดท าโครงการที่เกินศักยภาพ จ านวน 

2 โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัด แต่ได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการและงบประมาณแล้ว ปรากฏว่ามี
ความคลาดเคลื่อนของโครงการ จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566 – 2570) ให้เรียบร้อยถูกต้องก่อนน าเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณท้ัง 2 โครงการ 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 

น.ส.จิรันดร วิกสูงเนิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  ตามท่ีท่านนายกฯและเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและ 
ประธานสภาฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกท่านใดจะซักถามประเด็นใดหรือไม่ ก่อนจะ

ได้ให้ลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกซักถามและมีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566 – 2570) จ านวน 16 เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง สิบโทสาย เนียมสันเทียะ 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง)      
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  5.3  การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
       คอมพิ วเตอร์  (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  1  เครื่อ ง 
       งบประมาณ 17,000 บาท  
 

นายสุรชัย  สุกรินทร์  ด้วยกองการศึกษาขาดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ปฏิบัติงาน 
นักวิชาการศึกษาฯ  อย่างเพียงพอ และในข้อบัญญัติฯ ปี 2565 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงเสนอเรื่องให้ 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ  ท่านนายกฯ ได้รับทราบเพ่ือขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 
  อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
 โอนลด  

1) แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/เงินเดือนฝ่ายประจ า/
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

- งบประมาณตั้งไว้ 636,480.00 บาท    

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 367,160.00 บาท    

- งบประมาณโอนลด 17,000.00 บาท    

- งบประมาณคงเหลือหลังโอน 350,160.00 บาท    

โอนเพ่ิม  
2)  แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์/เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน(จอแสดงผลไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

- งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท 

- งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท 

- งบประมาณโอนเพ่ิม 17,000.00 บาท 

- งบประมาณคงเหลือหลังโอน 17,000.00 บาท 

 

ตามระเบียบว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
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สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอน 
ประธานสภาฯ   งบประมาณและระเบียบที่เก่ียวข้องไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกฯจะซักถามในประเด็นใด 
    หรือไม่ ท่านจะได้ให้ลงมติอนุมัติการโอนงบประมาณต่อไป 
 

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกฯ ซักถามและมีมติอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 16 เสียง 
(งดออกเสียง ๑ เสียง สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)      

 

  5.4  การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
        พ.ศ. 2565 (ค่าครุภัณฑ์) 

 
นายสุรชัย  สุกรินทร์  ตามท่ีในข้อบัญญัติฯ ปีพ.ศ. 2565 สภาฯได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
นักวิชาการศึกษาฯ   ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าในปัจจุบัน ครุภัณฑ์ ที่จะด าเนินการ 
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ  จัดซื้อนั้น ยังไม่ตรงตามความต้องการและมาตราฐานคุณภาพ ยังไม่ชัดเจน จึงได้เสนอ

ท่านนายกฯ ให้มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดและงบประมาณของคุรุภัณฑ์ที่จะ
ด าเนินการจัดซื้อในครั้งนี้  
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
การศึกษากอง การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์      
การศึกษา   

ข้อควำมเดิม 

        โต๊ะ-เก้าอ้ีรับประทานอาหาร   จ านวน 50,000 บาท  
- เพ่ือจัดซื้อชุดโต๊ะ - เก้าอ้ีอนุบาลหน้าฟอเมก้าหรือ เมลามีนสีขาว ขนาดโต๊ะ        

60 x 180 x 55 ซม.พร้อมเก้าอ้ี 10 ตัว จ านวน 10 ชุดๆละ 5,000 บาท 
 

โต๊ะ-เก้าอ้ีอนุบาลหลากสี    จ านวน 55,000 บาท  
- เพ่ือจัดซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีอนุบาลหน้าฟอเมก้าหรือเมลามีนคละสี  ขนาดโต๊ะ        

60 x 180 x 55 ซม. พร้อมเก้าอ้ี 10 ตัว จ านวน 10 ชุดๆละ 5,500 บาท   
ข้อควำมใหม่ 

                ชุดโต๊ะอนุบาล 6 ที่นั่ง จ านวน 15 ชุด  ชุดละ 5,500 บาท เป็นเงิน  82,500 บาท 
- เพ่ือจัดซื้อชุดโต๊ะอนุบาล 6 ที่นั่ง หน้าโต๊ะท าจากโพลีเอทีลีนหรือเมลามีน โครงเหล็ก

ขนาดโต๊ะ 60 x 120 x 50 ซม. จ านวน 1 ตัว และเก้าอ้ี ขนาด 32 x 35 x 50 ซม. 
จ านวน 6 ตัว  

ตามระเบียบว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
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สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้มอบหมายให้ นักวิชาการศึกษาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการ 
ประธานสภาฯ พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565 

(ค่าครุภัณฑ์) และระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกฯจะซักถามในประเด็นใด 
    หรือไม่ ท่านจะได้ให้ลงมติอนุมัติการโอนงบประมาณต่อไป 
 

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกฯ ซักถามและมีมติอนุมัติ การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2565  (ค่าครุภัณฑ์) จ านวน 16 เสียง (งดออก
เสียง ๑ เสียง สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออกเสียง)      
 
 5.5  การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบเฉพาะการกิจการประปา  
เพื่อซ่อมแซมระบบประปา ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

  - โครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ าใสประปาบ้านนารายณ์  หมู่ที่  1 ต.ส าโรง  
  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท 
  - โครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ าใสประปาบ้านหนองกราด หมู่ที่ 9 ต.ส าโรง 
  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท) 

นายสุทิน  พูนน้อย  ตามท่ีได้รับแจ้งจากกองช่างว่าระบบผลิตน้ าประปาของบ้านนารายณ์ หมู่ที่ 1  
นายก อบต.  และบ้านหนองกราด หมู่ที่  9 เกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถการได้อย่า งมี

ประสิทธิภาพท าให้คุณภาพน้ าประปาที่ชาวบ้านใช้อุปโภค – บริโภค มีฝุ่นละอองไม่
สะอาดและมีกลิ่นเหม็น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขซ่อมแซมให้ดีขึ้นแต่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
จึงเสนอเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบเฉพาะการกิจการประปา จ านวน 2 
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ดังนี้ 
1. โครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ าใสประปาบ้านนารายณ์ หมู่ที่  1 ต.ส าโรง  
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท 
2. โครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ าใสประปาบ้านหนองกราด หมู่ที่ 9 ต.ส าโรง 
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา งบประมาณ 100,000 บาท 
เนื่องด้วยรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการผลิตน้ าประปาที่จะ
ด าเนินการซ่อมแซมนั้นมีจ านวนมาก ท าให้การชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณ ที่จะ
ขออนุมัติใช้จ่ายนั้น ไม่แน่นอน จึงขออนุมัติงบประมาณตามจ านวนเงินที่เสนอต่อสภาฯ
ในครั้งนี้  

นายมงคล แมงกลาง แจ้งรายงานเงินสะสม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กิจการประปา ดังนี้ 
เลขานุการสภาฯ เงินสะสม 
 ยอด ณ 30 ก.ย. 2563               1,791,929.26   บาท 
 บวก รับคืนระหว่างปี        - 
 หัก จ่ายขาดเงินสะสม         793,000.00  บาท 
 บวก (เงินสะสม ณ 30 ก.ย. 64) 281,324.10-42,198.62             239,125.48   บาท 
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 ยอด ณ 30 ก.ย. 2564       1,238,054.74  บาท 
 หัก เงินสะสมที่รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน      246,000.00   บาท 
 ลูกหนี้ค่าน้ า         616,666.00   บาท 
 ส ารองตามระเบียบฯ                                                 96,500.00    บาท 
 เงินสะสมที่ใช้ได้                                                    278,888.74    บาท 
 
สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบเฉพาะ 
ประธานสภาฯ การกิจการประปา เพ่ือซ่อมแซมระบบประปา ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลส าโรงแล้วนั้น สมาชิกฯจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ ท่านจะได้ให้ลงมติ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม งบเฉพาะการกิจการประปาต่อไป 

 

มติที่ประชุม ไม่มีสมาชิกฯ ซักถามและมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม งบเฉพาะการกิจการประปา 
จ านวน 16 เสียง (งดออกเสียง ๑ เสียง สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ประธานสภาฯ งดออก
เสียง)   

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  ในระเบียบวาระนี้ ขอให้คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกฯ ได้เสนอปัญหาหรือความ 
ประธานสภาฯ ต้องการของหมู่บ้าน เพ่ือที่คณะผู้บริหารจะได้น าไปแก้ไขหรือหาทางช่วยเหลือให้

หมู่บ้านได้รับผลกระทบหรือความเดือนร้อนลดลง ในการเสนอเรื่องต่างๆนั้น ไม่ต้องมี
การอภิปรายหรือลงมติแต่อย่างใด 

 
นายระพิน เมืองสันเทียะ กระผมขอเสนอปัญหาของหมู่บ้านและการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (โคกสมอ) 
ส.อบต. หมู่ที่ 5 1. ขยะมูลฝอย ในบริเวณหมู่บ้าน ทางอบต.ได้มีถังเก็บขยะอันตรายตั้งไว้ให้ซึ่ง

ชาวบ้านก็ได้น าขยะไปทิ้งไว้ แต่อยากให้ทางอบต.เข้าไปเก็บขยะให้ด้วยครับ 
 2. ขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (โคกสมอ) เนื่องด้วยผู้น าของหมู่บ้านได้จัดท า

ประชาคม เพ่ือเสนอโครงการน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพและที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการได้
จึงขอแจ้งเรื่องการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (โคกสมอ) เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 
เพ่ือใช้สถานที่ในการด าเนินงานโครงการน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ ซึ่งรายละเอียดของ
โครงการจะได้น าเสนอต่อที่ประชุมในคราต่อไป 

 
นายจ าเนียร  ดีพังเทยีม กระผมขอเสนอปัญหาถนนเกิดความช ารุดเสียหาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 2 - ถนนลาดยางหน้า อบต.ส าโรง – บ้านซิน เนื่องจากสภาพถนนปัจจุบันช ารุดเป็นหลุม

เป็นบ่อมีหินหลุดลอยอยู่บนถนน ท าให้ชาวบ้านที่ใช้สัญจร ไปมาได้รับความล าบาก
เดือดร้อน เกิดอุบัติ เหตุขึ้นบ่อยครั้ง จึงอยากให้  อบต.หรือหน่วยงาน อบจ.ได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยครับ 
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นางสาวภูรดา เงสันเทียะ ดิฉันขอเสนอปัญหาน้ ากัดเซาะคันคูล าเชียงไกร บ้านส าโรง – บ้านดอนงิ้ว 
ส.อบต. หมู่ที่ 4 - ล าเชียงไกรบ้านส าโรง – บ้านดอนงิ้ว ในปัจจุบันสภาพเกิดการช ารุดเสียหาย คันคู

ดินพังทลายกั้นน้ าไม่อยู่ น้ าไหลเข้านาชาวบ้านเกิดความเสียหาย ถนนหลายเส้นทาง
เดินทางล าบาก อยากให้ อบต.ซ่อมแซมถนนและประสานชลประทานหาทางปรับปรุง
โดยเร็วด้วยค่ะ 

 

สิบโทสาย  เนียมสันเทียะ กระผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านดังนี้ 
ประธานสภาฯ 1. ถนนสายจากวัดป่าสามัคคีธรรมไปบ้านมอดินแดงตอนที่ฝนตกไม่สามารถสัญจรได้ 

2. ถนนสายบ้านตะคร้อไปดอนห่อยเกิดการช ารุดถูกน้ ากัดเซาะสัญจรไม่ได้และมีท่อ 
ช ารุดสามจุด 
3. ถนนสายจากวัดป่าสามัคคีธรรมไปโกรกหว้าช ารุดถูกน้ ากัดเซาะสัญจรไม่ได้ 
4. ถนนสายจากวัดป่าสามัคคีธรรมไปหนองหินตั้งช ารุดสัญจรไม่ได้ 
5. ถนนข้ามคลองสะแกถูกน้ ากักเซาะขาดสัญจรไม่ได้ 
6. ทางน้ าลงคลองสะแกไม่มีท่อน้ าลงน้ ากัดเซาะนาชาวบ้านได้รับความเสียหาย 
7. ทางน้ าลงและทางน้ าออกสระกุดหว้าไม่มีท่อน้ าไหลกัดเซาะคันคูสระได้รับความ
เสียหาย 
8. ถนนสายจากบ้านตะคร้อไปบ้านนารายณ์ช่วงที่ยังไม่ได้ประกาศหาผู้รับจ้างเวลาฝน
ตกถนนรื่นดินเละเป็นร่องลึกสัญจรล าบาก 

 

นายพรชัย  โกรกส าโรง  กระผมขอแจ้งเรื่อง ล าเชียงไกร – คลองขาม น้ ากัดเซาะพัง 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 - ล าเชียงไกร – คลองขาม ในช่วงนี้ฝนตกท าให้ปริมาณน้ าเพิ่มข้ึนท าให้น้ าไหลเข้านาไร่

ชาวบ้านได้รับความเสียหาย ท านายากมาก หมู่บ้านช่วยกันน ากระสอบทรายปิดกั้นไว้
บริเวณน้ ากัดเซาะพังทลาย อยากให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วด้วยครับ 

 

นายมานพ ของสันเทียะ  กระผมขอแจ้งปัญหาชาวบ้านและการตั้งงบประมาณ 
ส.อบต. หมู่ที่ 10 1. คลองขาม สภาพปัญหาการพังทลายน้ าไหลเข้านาชาวบ้านจะมีให้เห็นเกือบทุกปี 

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนการใช้เส้นทางสัญจรไปมาขนพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย การท านาก็ยากล าบาก  อยากให้ทางอบต.หางบประมาณมาสร้างหรือ
ปรับปรุงโครงสร้างให้ถาวรใช้ประโยชน์ได้นานๆครับ 
2. อุปกรณ์กีฬาเยาวชน แต่เดิมหมู่บ้านเคยได้รับอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนได้เล่นกีฬา 
เยาวชนได้ใช้เวลาในการเล่นกีฬาดีกว่าไปติดยาเสพติด ผมเห็นว่าอุปกรณ์กีฬามี
ประโยชน์มาก จึงอยากให้ทางอบต.จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนในหมู่บ้านด้วยครับ 
3. โรคไข้เลือดออก หมู่บ้านยังมีปัญหาโรคไข้เลือดออก อยากให้ทางอบต.ประสาน 
รพ.สต.,อสม. ในการก าจัดลูกน้ ายุงลายฉีดพ่นหมอกควัน เพ่ือป้องกันไข้เลือดออกด้วย
ครับ 
 

นางสมโภช  เกตุส าโรง  ดิฉันขอเสนอปัญหาล าเชียงไกรพังทลาย 
ส.อบต. หมู่ที่ 11  - ล าเชียงไกร ปัญหาล าเชียงไกร คันคู ถูกน้ ากัดเซาะเหมือนกับ บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ 4 

ชาวบ้านเดือดร้อนมาก อยากให้ทางอบต.ประสานงานการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็ว 
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นายสุทิน  พูนน้อย ปัญหาของทุกบ้านส่วนใหญ่จะคล้ายกัน ผมจะประสานก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ส่วนราชการอ่ืน 
นายก อบต. มาช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านเพ่ือปัญหาจะได้บรรเทาลง 

1. ขยะมูลฝอย อบต.ได้จัดท าข้อบัญญัติต าบลเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แล้ว ต่อไปจะต้องประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านได้รับทราบ เพ่ือจะได้ช่วยกันก าจัด
ขยะมูลฝอย ขยะอันตรายก็จะแจ้งให้หมู่บ้านทราบเพราะว่า อบต.ต้องประสานกับ
หน่วยงานอ่ืนซึ่งจะต้องมีเวลาในการบริหารด้วย ขยะมูลฝอยทั้ง 2 อย่าง จะลด
ปริมาณลง ท าให้บ้านเมืองสะอาดขึ้น 

2. ล าเชียงไกร อบต.ได้ส่งเรื่องคันคูน้ ากัดเซาะดินพังทลายไปยังชลประทานแล้ว 
เพ่ือให้เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซม คันคูล าเชียงไกร ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลของเรา 

3. ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ท่านสมาชิกฯได้เสนอปัญหาในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริหารฯ ได้จัดท าโครงการให้แก่หมู่บ้านนั้น เช่น อุปกรณ์กีฬา, 
โรคไข้เลือดออก,โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น คณะผู้บริหาร จะได้ตรวจสอบดูใน
แผนพัฒนาต าบล ว่ายังมีโรงการขาดตกบกพร่องไปบ้าง การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 จะได้พิจารณาโครงการต่างๆ 
ที่ทา่นสมาชิกฯได้เสนอมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

 

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ  ที่ประชุมมีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
 

สิบโทสาย เนียมสันเทียะ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือแจ้งให้ที ่
ประธานสภาฯ ประชุมทราบหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือท าให้

การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
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(ลงชื่อ)...................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นายมงคล  แมงกลาง)  

                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
 
 

(ลงชื่อ)..................................... 
            (นายสมัย  ขันสันเทียะ) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)..................................... 
            (นายพรชัย  โกรกส าโรง) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................... 
            (นายรัก  เพ็ชรสันเทียะ) 
     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565    เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2565 
 
 
 

 สิบโท......................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (สาย  เนียมสันเทียะ) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


